

เภสัชมหิตลจัดโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2562



8 สิงหาคม 2562

ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้หัวข้อ 'การประยุกต์ใช้ Lean เพื่อการพัฒนาระบบงานตามเกณฑ์ EdPEX' ณ โรงแรมคลาสสิค คาเมอ โอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุวิมล จิววัฒนกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนฯ ซึ่งมีผู้บริหารคณะฯ และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมมากกว่า 100 คน ทั้งนี้

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ให้เข้าใจถึงกระบวนการทำงานทั้งระบบ เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง และมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

รวมถึงปลูกฝังวัฒนธรรมมหิดลให้แก่บุคลากรทุกระดับ กิจกรรมในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้ คณะฯ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานอุรารักษ์

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ 'การพัฒนางานตามเกณฑ์ EdPEX

โดยใช้แนวคิดการบริหารจัดการแบบลีน' หลังจากนั้น

จึงเป็นการนำเสนอผลการพัฒนากระบวนการงานด้วยการบริหารจัดการแบบลีนจากผู้แทนหน่วย/งาน ดังนี้ - เรื่อง การพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์

EdPEX โดยผู้แทนจากหน่วยพัฒนาคุณภาพ - เรื่อง การเวียนแจ้งสำเนาหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

โดยผู้แทนจากหน่วยสารบรรณ - เรื่อง การบริหารจัดการรายการวัสดุสำนักงานคงเหลือประจำปีงบประมาณ โดยผู้แทนเลขานุการ -

เรื่อง การบริหารจัดการเพื่อกำจัดของเสียสารเคมีในห้องปฏิบัติการ โดยผู้แทนนักวิทยาศาสตร์ประจำภาควิชา - เรื่อง

การจัดส่งรายงานความก้าวหน้าพร้อมขออนุมัติเงินงวด โดยผู้แทนจากงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม - เรื่อง

การแจ้งแหล่งฝึกปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยผู้แทนจากงานการศึกษาเภสัชศาสตร์บัณฑิต - เรื่อง

ภาวะการทำงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยผู้แทนจากงานกิจการนักศึกษา - เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างกับบัณฑิตวิทยาลัย

โดยผู้แทนจากงานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา - เรื่อง การให้บริการ Mahidol Book Delivery ของห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์

โดยผู้แทนจากห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ หลังจากนั้น ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมวัฒนธรรมมหิดล โดย

ที่มหาวิทยาลัยจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และปิดท้ายด้วยกิจกรรมบุคลากรสัมพันธ์ภายในชื่อ 'Colorful Party'

สำหรับกิจกรรมในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยการศึกษาดูงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ณ

สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ วัดไชยวัฒนารามและพระราชวังบางปะอิน